

ยูเนียนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือธนาคาร พาณิชย์รายใหญ่ที่สุดในเมียนมา ออกบัตรเครดิต ยูเนียนเพย์

ย่างกุ้ง, เมียนมา-19 ต.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ยูเนียนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (UnionPay International) จับมือธนาคารคันทาชา (KBZ Bank) ออกบัตรเครดิต ยูเนียนเพย์ 2 แบบ ได้แก่ บัตรคลาสสิกและบัตรแพลทินัม เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการ ตลอดจนถอนเงินสดได้ตามวงเงินของบัตร

บัตรเครดิตยูเนียนเพย์จะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการซื้อสินค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อพิเศษที่รอวันเงินเดือนออกไม่ได้ หรือการทำธุรกรรมเล็กๆน้อยๆ บัตรใบนี้ก็จะช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างรอบคอบมากขึ้น และสามารถชำระหนี้ได้อย่างครบถ้วนเมื่อถึงกำหนด

ลูกค้าสามารถใช้บัตรเครดิตยูเนียนเพย์ที่ปลอดภัยด้วยชิปอัจฉริยะและรหัสพินได้ที่ตู้เอทีเอ็มทุกแห่งในเมียนมา และทุกร้านค้าที่ร่วมรายการกับยูเนียนเพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงร้านค้าออนไลน์ สำหรับสิทธิประโยชน์สำคัญที่จะได้รับก็คือ การใช้สกุลเงินจ๊าดของเมียนมาเป็นสกุลเงินพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวชาวเมียนมาที่ถือบัตรเครดิตนี้ จะสามารถถอนเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มกว่า 2 ล้านตู้ทั่วโลก และชำระเงินในร้านค้าต่างประเทศได้ในอัตราแลกเปลี่ยนรายวันของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ

สำหรับผู้ถือบัตรแพลทินัมจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมาย อาทิ ส่วนลด 20% ในร้านอาหารและเครื่องดื่มของ โรงแรม Sule Shangri-La เมืองย่างกุ้ง รวมถึงสิทธิประโยชน์จาก Asia Prestige Program ของยูเนียนเพย์ ที่กา รันตีบริการเสริมสุดพิเศษ เช่น บริการห้องรับรองระดับวีไอพีในสนามบินทั่วโลก ห้องรับรองในสถานีรถไฟ 20 แห่งในจีน ประกันการเดินทาง และสิทธิประโยชน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย

ตัวแทนจากยูเนียนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “ผู้ถือบัตรสามารถทำธุรกรรมผ่านร้านค้ามากกว่า 35 ล้านแห่ง ใน 160 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองแขกในสนามบินกว่า 400 แห่งทั่วโลก ตลอดจนรับสิทธิพิเศษจากโรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า และแหล่งบันเทิงมากมาย บัตรเครดิต KBZ MPU UnionPay Platinum Asia Prestige ใบนี้ จึงเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดสำหรับชาวเมียนมาที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว”

ด้านตัวแทนจากธนาคารคันทาชา กล่าวว่า “เราหวังว่าผู้คนจะเห็นประโยชน์ของบัตรเครดิตใบนี้ โดยเฉพาะการใช้

เพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ทั้งการจ่ายค่าอาหาร ของหรูหราๆ อย่างแพคเกจท่องเที่ยวต่างประเทศในวันหยุด หรือ แม้แต่ใช้บริหารการเงินของตนเอง เรายินดีให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา”